

ปฏิญญาพยาบาล 2567

ในโอกาสที่ เรา..ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 สภาการพยาบาล: บริการพยาบาลนิยามใหม่ เพื่อคนไทยสุขภาพดี” จัดโดยสภาการพยาบาล ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ไทฟ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1,120 คน เราได้ร่วมกันจัดทำปฏิญญาพยาบาล 2567 เพื่อให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะปฏิบัติตามที่ตกลงกันในการส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในประเทศไทย

เราเชื่อว่า

บริการพยาบาล เป็นหัวใจของระบบสุขภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ได้รับการศึกษาฝึกอบรมเป็นอย่างดี มีความพร้อม เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ด้วยความรู้และทักษะวิชาชีพที่ทันสมัยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ความเอื้ออาทร และความเข้าใจเพื่อนมนุษย์ บนพื้นฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

เราตระหนักว่า

ระบบสุขภาพ เป็นระบบที่ซับซ้อนและปรับตัวอย่างเป็นพลวัต การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ โรคระบาด ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ ดิจิทัลและนวัตกรรม เป็นปัจจัยเร่งการพลิกโฉมระบบบริการสุขภาพ ผู้ประกอบวิชาชีพฯ จึงต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาระดับขีดความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง ปรับเปลี่ยนวิธีคิด ออกแบบกระบวนการทำงานและการบริการใหม่ เพื่อให้สามารถดำรงและเพิ่มคุณค่าของบริการวิชาชีพในสังคมอนาคตได้

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ของประเทศไทยเผชิญกับความท้าทายหลายประการ โดยเฉพาะความขาดแคลนกำลังคน ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของบริการสุขภาพและสุขภาพของประชาชนเท่านั้น ยังกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพยาบาลอีกด้วย ปัญหาการขาดแคลนพยาบาล มีสาเหตุจากพหุปัจจัยที่ซับซ้อนทั้งระดับมหภาคและจุลภาค จึงต้องมีนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศ และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการแก้ไข เพื่อให้พยาบาลเป็นพลังสนับสนุนนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาสุขภาพและสุขภาวะของประชาชนอย่างยั่งยืน

เรายืนยันว่า

เป้าหมายสูงสุดของการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คือสุขภาพที่ดีของประชาชนในชาติ และความยั่งยืนของระบบสุขภาพ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว สภาการพยาบาล กองการพยาบาล และภาคีเครือข่ายสมาคม/ชมรมพยาบาลในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการ ดังนี้

1. เรียกร้องรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มการลงทุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบบริการพยาบาล สร้างเสริมสุขภาพ ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของพยาบาล รวมถึงการลงทุนในการศึกษา การพัฒนาสมรรถนะและภาวะผู้นำอย่างต่อเนื่อง

2. สานพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนสร้างสรรค์ระบบบริการพยาบาลที่เป็นเลิศในหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ เพื่อนำไปสู่สุขภาวะของประชาชนและความยั่งยืนของระบบสุขภาพ

3. สนับสนุนและเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลเชิงประจักษ์ และปัญญาประดิษฐ์ในระบบสุขภาพดิจิทัล เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการวิชาชีพฯ อย่างต่อเนื่อง

4. ผลักดันการขยายขอบเขตการประกอบวิชาชีพฯ และการพัฒนาให้ผู้ประกอบวิชาชีพฯ ได้ทำงานที่มีศักดิ์ศรีอย่างเต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวอย่างยืดหยุ่น ก้าวข้ามอุปสรรคและความท้าทาย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

5. ผลักดันการแก้ไขปัญหาความขาดแคลนพยาบาลในเชิงยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ ทั้งการผลิต การกระจาย การจ้างงานที่เป็นธรรม การพัฒนากำลังคน และการธำรงรักษากำลังคนไว้ในวิชาชีพ

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567